

CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN

Hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Những ngày này, cùng với các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh, các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908 - 2/2/2018), người con ưu tú của quê hương Thái Bình, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, nhà cách mạng của giai cấp công nhân.



Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương tại Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy).

Đồng chí Bùi Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Trong đó, các hoạt động tập trung chủ yếu vào việc tuyên truyền, giáo dục về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; phát động phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" trong cán bộ, đoàn viên và tổ chức

các hoạt động chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XXIII Công đoàn tỉnh và Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam. Hướng ứng các hoạt động kỷ niệm, đầu tháng 1/2018 Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và kỷ giao ước thi đua giữa các công đoàn ngành, liên đoàn lao động các huyện, thành phố. Đồng thời tổ chức cho các thể hệ cán bộ công đoàn dâng hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy). Anh Nguyễn Bá Mạnh, cán bộ Ban Tuyên giáo, Liên đoàn Lao động tỉnh chia sẻ: Là thế hệ trẻ, mỗi khi được cùng các cán bộ công

đoàn dâng hương tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh trong lòng tôi luôn cảm thấy tự hào vì tỉnh Thái Bình có những người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất. Bản thân tôi sẽ nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - người đã hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cho tổ chức công đoàn.

Cùng với hoạt động tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tăng năng suất lao động được các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng. Tại Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thủ thêu chi nhánh Thái Bình

những ngày này, phong trào thi đua tăng năng suất lao động được đông đảo công nhân hưởng ứng. Tại 4 nhà máy, hơn 10.000 công nhân của Công ty ra sức thi đua vượt mức kế hoạch đề ra. Ông Trịnh Thanh Định, Chủ tịch Công đoàn Công ty chia sẻ: Hướng ứng các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, ngoài các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, Công ty đã có nhiều chính sách khuyến khích, động viên người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất. Hàng tuần, hàng tháng chúng tôi đều có chế độ thưởng nếu công nhân vượt mức kế hoạch đề ra, mức thưởng tuần cao nhất cho một công nhân khoảng 200.000 đồng. Ngoài ra,

dịp này nhiều công nhân có hoàn cảnh khó khăn cũng được các tổ chức công đoàn hỗ trợ kinh phí xây nhà mái ấm công đoàn. Với chị Trần Thị Thía, công nhân tại Công ty TNHH Poong shing Vina, việc nhận được kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn đúng dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh khiến chị cảm thấy rất vui và hạnh phúc, chị chia sẻ: Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn không có điều kiện xây mới nhà ở, thông qua Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, gia đình tôi được hỗ trợ 30 triệu đồng để xây nhà ở. Dịp khánh thành nhà đúng vào dịp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh nên tôi rất vui.

Bên cạnh khuyến khích, động viên người lao động, nhiều doanh nghiệp đã tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động để đưa ra những giải pháp bảo đảm quyền lợi cho người lao động; tuyên truyền trong công nhân lao động về vai trò của công đoàn và lấy ý kiến về đổi mới hoạt động công đoàn ở doanh nghiệp. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động, hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, khen thưởng công nhân có thành tích trong lao động sản xuất và công tác.

Việc tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh nhằm tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, lịch sử truyền thống, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" tới cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin đối với Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước.

NGUYỄN CƯỜNG

VŨ THƯ

Dâng Bác nghìn bông hoa

Là một trong những phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, có sức lan tỏa rộng khắp, thời gian qua, phong trào "Người tốt, việc tốt báo công dâng Bác" do Huyện ủy Vũ Thư phát động trở thành động lực thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn huyện tham gia. Từ trong phong trào này, đã "nở rộ" hàng nghìn tấm gương tập thể, cá nhân học tập, lao động giỏi, hành động hay, như nghìn bông hoa thơm dâng tặng Bác kính yêu.



Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Hòa (Vũ Thư) hưởng ứng phong trào thi đua bằng mô hình "hũ gạo tình thương" giúp đỡ phụ nữ nghèo.

Sau nhiều năm lao động, tiết kiệm, gia đình ông Phạm Ngọc Vũ, thôn Trục Nho, xã Minh Quang (Vũ Thư) có kinh tế ổn định và một phần nhờ dư dả đã chăm lo cuộc sống. Năm 2017, nhận được thông tin Đảng ủy xã, các ngành, đoàn thể xã, thôn tuyên truyền, phát động cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt báo công dâng Bác" gắn với thực hành đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", gia đình ông Vũ quyết định dành số tiền 20 triệu đồng để hỗ trợ gia đình bà Trần Thị Chàng, là vợ liệt sĩ (xã Minh Quang) nâng cấp nhà ở và 10 triệu đồng để tu sửa nghĩa trang liệt sĩ liên xã Minh Quang - thị trấn Vũ Thư. Việc làm ý nghĩa, nhân văn của ông được đồng bào bà con địa phương ủng hộ và hưởng ứng bằng nhiều hoạt động thiết thực khác nhau. Đồng chí Phạm Minh Kha, Bí thư Đảng ủy xã Minh Quang cho biết: Nhận thức được vai trò, sức lan tỏa của phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt báo công dâng Bác", hàng năm, Đảng ủy xã phát động, tuyên truyền sâu rộng các nội dung phong trào thi đua để cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm vững; vận động, khuyến khích các tập thể, cá nhân đăng ký làm một hoặc nhiều việc tốt phù hợp với công việc, điều kiện, hoàn cảnh của mình; tổ chức ký cam kết thực hiện giao ước thi đua. Nhờ đó, những năm qua, phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt báo công dâng Bác" ở Minh Quang thực sự rất sôi nổi, tạo hiệu ứng tích cực trong mọi lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của xã. Năm 2017, ngoài việc làm tốt của hàng nghìn cá nhân, toàn xã có 27 tập thể đăng ký và thực hiện với 57 nội dung công việc, thu hút hơn 6.800 lượt người tham gia, với tổng kinh phí huy động trên 1,01 tỷ đồng; trong đó phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt báo công dâng Bác" gắn với công tác "Đền ơn đáp nghĩa" đã thu hút hơn 2.400 lượt người tham

gia, huy động được gần 167 triệu đồng và 560 ngày công, góp phần xây dựng, nâng cấp 10 ngôi nhà tình nghĩa, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ xã, tạo được sự đồng thuận, phấn khởi của các tầng lớp nhân dân. Không riêng Minh Quang, các địa phương khác của huyện Vũ Thư đều hưởng ứng tích cực phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt báo công dâng Bác". Đồng chí Vũ Hồng Quán, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư cho biết: Phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt báo công dâng Bác" do Ban Thường vụ Huyện ủy khởi xướng và phát động đến nay đã được gần 6 năm. Qua mỗi năm triển khai thực hiện, phong trào ngày càng thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia. Xác định phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt báo công dâng Bác" là hình thức thiết thực gắn liền với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào. Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các ngành thường xuyên tuyên truyền các nội dung, hình thức, những nhân tố tiêu biểu, điển hình tích cực của phong trào thi đua. Ngay từ đầu năm, Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, đơn vị, địa phương, đoàn thể chính trị - xã hội vận động các tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện nhiệm vụ, điều kiện hoàn cảnh của mình; trong đó nêu bật chủ đề của năm là làm nhiều việc tốt gắn với thực hành đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Với phương châm "trên trước, dưới sau", huyện chỉ đạo người đứng đầu các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần xung phong, gương

mẫu trong đăng ký và thực hiện phong trào thi đua và thường xuyên đón đố, giám sát, chấn chỉnh để kết quả của mỗi việc làm tốt của cá nhân, đơn vị mình đúng với đăng ký ban đầu. Đặc biệt, huyện và các địa phương coi trọng công tác biểu dương, khen thưởng, khích lệ kịp thời những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt báo công dâng Bác", tạo động lực để các tầng lớp nhân dân nỗ lực thi đua, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong phong trào.

Với sự triển khai tuyên truyền sâu rộng của huyện và các đơn vị, địa phương, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, nhân dân, năm 2017, phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt báo công dâng Bác" của huyện tạo kết quả đột phá. Toàn huyện đã quyên góp, ủng hộ tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng, góp phần nâng cấp nhiều nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng, nâng cấp 149 ngôi nhà tình nghĩa, trao hàng nghìn suất quà trị giá các gia đình có công với cách mạng, tiêu biểu như xã Tân Phong, Tự Tân, Vũ Hội... Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện đã sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhân văn, có sức lan tỏa mạnh mẽ như Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện với hàng chục mô hình "hũ gạo tình thương", Huyện đoàn với phong trào quyên góp, ủng hộ hàng chục nghìn chiếc quần, áo ấm tặng đồng bào vùng cao, Hội Chữ thập đỏ huyện với nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa... Không riêng tập thể, từ phong trào thi đua đã xuất hiện hàng nghìn cá nhân làm việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tiêu biểu như giáo viên nhận đỡ đầu học sinh nghèo, cá nhân ủng hộ kinh phí thấp sáng đường thông, xây dựng đường giao thôn, nông thôn, nâng cấp nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo...

Phong trào "Người tốt, việc tốt báo công dâng Bác" năm 2017 đã tạo hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Năm 2018, Vũ Thư sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua này góp phần huy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tạo bước đệm vững chắc để thực hiện mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới năm 2020, đồng chí Vũ Hồng Quán, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư cho biết.

QUỲNH LƯU

Để nước sạch đến gần dân hơn

Cùng với các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, các cấp bộ đoàn, hội ở Hưng Hà đã có nhiều hoạt động để đưa nước sạch đến gần với nhân dân hơn, góp phần nâng cao tỷ lệ các hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch. Chỉ Định Thị The, Bí thư Huyện đoàn Hưng Hà cho biết: Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Huyện đoàn tổ chức 4 hội nghị triển khai việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân thực hiện, hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch, đầu nối, sử dụng nước sạch sinh hoạt hàng ngày tới các cán bộ đoàn cơ sở trong toàn huyện. Chỉ đạo các cấp bộ đoàn, hội tổ chức vận động, tuyên truyền sử dụng nước sạch đến các gia đình, đoàn viên và người dân. Bên cạnh đó, phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho các hộ gia đình đoàn viên thanh niên tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để đầu nối, sử dụng nước sạch. Đặc biệt, Huyện đoàn phát động cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên quyên góp kinh phí, ngày công để hỗ trợ cho hộ nghèo, gia đình chính sách đầu nối, sử dụng nước sạch. Đến nay, toàn huyện đã hỗ trợ cho 21 hộ gia đình chính



Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Liên, thôn Đôn Nông, xã Đoàn Hùng phấn khởi khi được các cấp bộ đoàn hỗ trợ kinh phí đầu nối, sử dụng nước sạch.

sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 21 triệu đồng. Tiêu biểu như đoàn thanh niên các đơn vị: Công an huyện, Xí nghiệp may Hưng Hà, câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế giỏi, xã Tân Tiến, xã Đoàn Hùng...

Là một trong những gia đình được đoàn thanh niên các đơn vị hỗ trợ đầu nối, sử dụng nước sạch, mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Liên, thôn Đôn Nông, xã Đoàn Hùng cho biết: Tôi rất vui, phấn khởi vì thế hệ trẻ đã quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, hộ có hoàn

cảnh khó khăn. Không chỉ trong các dịp lễ, tết mà ngay trong cuộc sống hàng ngày, điển hình như chương trình hỗ trợ kinh phí đầu nối, sử dụng nước sạch. Tuy nguồn kinh phí chỉ hỗ trợ phần nào nhưng đã thể hiện tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.

Góp phần nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, Huyện đoàn còn phân công cán bộ phụ trách các cụm nắm bắt tình hình sử dụng nước sạch của gia đình cán bộ, đoàn viên và nhân dân trên địa

bàn; vận động cán bộ, gia đình đoàn viên thanh niên gương mẫu đi đầu trong việc đầu nối, sử dụng nước sạch. Lắng nghe, tập hợp những phản ánh, kiến nghị, vướng mắc về vấn đề nước sạch; đề xuất với cơ quan chức năng để kịp thời tháo gỡ, giải quyết khó khăn. Chị Hoàng Thị Bông, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đoàn Hùng cho biết: Cũng như các xã, thị trấn khác, bên cạnh việc hỗ trợ kinh phí, ngày công giúp các gia đình cán bộ, đoàn viên với cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện

thuận lợi để doanh nghiệp đầu nối nước sạch về từng gia đình; yếu cầu doanh nghiệp cung cấp nước tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định vận hành an toàn, bảo đảm cung cấp nguồn nước chất lượng phục vụ cho nhân dân. Kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân tích cực tham gia sử dụng và giữ gìn nguồn nước sạch, thu gom rác thường xuyên, bỏ rác đúng nơi quy định; không vứt rác xuống các nguồn nước như sông, ao, hồ.

Đến nay, toàn huyện Hưng Hà có khoảng 75% hộ gia đình có đầu nối, sử dụng nước sạch. Một số xã, thị trấn có số hộ đoàn viên, thanh niên và nhân dân sử dụng nước sạch trên 80% như: thị trấn Hưng Hà, thị trấn Hưng Nhân, xã Hồng Minh, xã Minh Hòa... Chỉ Định Thị The cho biết thêm: Thời gian tới, các cấp bộ đoàn, hội của huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nước sạch đối với đời sống sinh hoạt của người dân; tuyên truyền, vận động cán bộ, gia đình đoàn viên thanh niên và nhân dân chuyển từ sử dụng nước giếng khoan, nước mưa sang đầu nối, sử dụng nước sạch; vận động ủng hộ kinh phí, ngày công giúp nhân dân đầu nối, sử dụng nước sạch, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, bảo đảm đạt tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo mục tiêu đã đề ra.

PHƯƠNG CHI



Nông dân Bách Thuận (Vũ Thư) thi đua sản xuất giỏi, làm việc tốt báo công dâng Bác.